

กรมโรงงานฯ ออก “กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย” บังคับใช้  
วันที่ 19 เมษายน 2565

กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 กำหนดให้  
ผู้ประกอบการโรงงานทุกโรงงานมีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมายและได้รับ  
การรับรองจากผู้ตรวจสอบเอกชนผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ทุกๆ 3 ปี/ครั้ง (ภายใน  
30 เมษายนของปีถัดไป) กฎกระทรวงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การช่วยในการกำกับดูแล  
ให้ผู้ประกอบการโรงงานได้เข้าใจและตระหนักถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และสามารถทวนสอบว่า  
การประกอบกิจการโรงงานของตนเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับฉบับใด  
และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่

ข้อมูลที่อยู่ในแบบรายงาน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และ  
ความปลอดภัย ซึ่งกรมโรงงานฯ จะนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำ Benchmark และ Best Practice  
ของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมนำไปใช้เป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนา  
ในโรงงานของตน และยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้  
จากการรายงานจะเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลใช้ในการตรวจสอบการประกอบ  
กิจการโรงงานให้เกิดความปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีก 2 ฉบับ ตามมา  
(1) เพื่อกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงานที่ต้องรายงาน และ (2) เพื่อกำหนดแบบรายงาน  
ซึ่งในระยะเริ่มต้นจะเป็นการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมายของปี 2565 (ตั้งแต่ 1 มกราคม  
จนถึง 31 ธันวาคม 2565) โดยจะต้องรายงานผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 30 เมษายน  
ของปี 2566

กฎกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 87 ก วันที่ 20  
สิงหาคม 2560 หน้า 32 – 34

## กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. 2564

- กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ 19 เมษายน 2565
- ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแบบรายงาน และชนิดประเภท ของโรงงานที่ต้องเสนอรายงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จมิถุนายน 2565
- ผู้ประกอบกิจการโรงงาน (กลุ่มแรก) ต้องทำรายงานที่เป็นผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และให้ผู้ตรวจสอบเอกชนตรวจสอบและรับรอง รายงานก่อนส่งให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

